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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๒ 

วันจันทร์ ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
ณ ห้องพักอาจารย์ ผศ.ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอ่ียม  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  ปัญญาดี   กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.สินธุ์   สโรบล   กรรมการ 
๔. อาจารย์รุจาดล   นันทชารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวศิริกานดา   ไข่ค า   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
วาระที่ ๑ : เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑. เร่ืองงบประมาณด าเนินงานวิจัยที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๑๕๕๓ 
ประธานคณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์  แจ้งให้

คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์  รับทราบการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานวิจัยที่ได้รับ
จัดสรร ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๓  จ านวน ๙๐๐ ,๐๐๐ บาท ตามรายละ เอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๒ วัน
จันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ห้องรับรองพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ แล้วนั้น  

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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วาระที่ ๓ :  เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.๑ การด าเนินงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้วิทยาลัยบริหาร

ศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
จากที่มีผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๒ ซึ่งครบ

ก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการแล้ว แต่ยั งด าเนินงานวิจัยไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๑ โครงการ  
คือ อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์ (ครบก าหนด ๓๐ กันยายน พ .ศ.๒๕๕๒) ซึ่งบัดนี้ได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าให้แก่ประธานคณะกรรมการวิจัยทราบแล้ว 

ท่ีประชุม รับทราบการรายงานความก้าวหน้า 
 
วาระที่ ๔ :  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เร่ืองการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แบ่งเป็น 
๔.๑.๑ งานวิจัยสถาบัน จ านวน ๑ โครงการ 

เร่ือง ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ โดย นางอรทัย บุญราศี 

ซึ่งคณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์  เห็นว่างานวิจัยดังกล่าวมี
ประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการ เห็นควรอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท 

แต่ทั้งนี้คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มีข้อพิจารณาให้ผู้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยเร่ืองดังกล่าว ได้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ให้เพิ่มวัตถุประสงค์ ของการวิจัย  เน่ืองจากในโครงร่างงานวิจัย ไม่มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยปรากฏอยู่ 

 ให้แก้ไขกลุ่ม ตัวอย่าง เพราะไม่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษา 
เพราะโดยเฉพาะกลุ่ มตัวอย่างในส่วนของศูนย์สัญจร ที่มีการทยอยยกเลิกไปแล้ว  ทั้งนี้ควรเน้น
ความส าคัญที่ประชากรนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในส่วนของ 

- โครงการพระบัณฑิต ๘๐ รูป 
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป)ี 

ท่ีประชุม อนุมัตงิบประมาณสนับสนุนการวิจัย  
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๔.๑.๑ งานวิจัยท่ัวไป จ านวน ๑ โครงการ 
เร่ือง The administration on Tai Yong identity construction in Moungnoi 

municipality Lamphun, Thailand. โดย อาจารย์นนท์ น้าประทานสุข 
ซึ่งคณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์  เห็นว่างานวิจัยดังกล่าวมี

ความน่าสนใจ และเป็น ประโยชน์ ในทางวิชาการ  เห็นควรอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

แต่ทั้งนี้คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มีข้อพิจารณาให้ผู้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย เร่ืองดังกล่าว ได้ด าเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยการลด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จาก ๔ ข้อ ใหเ้หลือเพียง ๓ ข้อ 

ท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
 
วาระที่ ๕ : เร่ืองอื่นๆ      -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 

(นางสาวศิริกานดา ไข่ค า) 
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 (อาจารย์รุจาดล นันทชารักษ์) 
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


